

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๙๗๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เกร็ดการติดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๗๐๔๘

ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๕๓๔

ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางและช่องทางการรายงานจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  
สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย(ศอ.ปส.มท.) ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ในจังหวัดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นของกระทรวงมหาดไทยตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด... และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดสาขาอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้ครอบคลุมตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีหนังสือแจ้งกำชับให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ได้เร่งรัดให้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ในระดับจังหวัดให้ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดสาขาอำเภอ และสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็นและเหมาะสม จากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดได้ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่ว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหรือไม่ อย่างไร หากยังไม่ได้มีการจัดตั้งขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการ

/ให้องค์กร ...

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แห่งนั้น ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบรายงานที่กำหนด ในรูปแบบ Google Sheets ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ





(นายณฤชา โฆษาศิริไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต  
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

**แนวทางและช่องทางการรายงานจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  
สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล)**

ที่	หัวข้อ/ประเด็น	รายละเอียด
๑	<p>ฐานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (สคส.สธ.)</p> <p>- ให้จังหวัดนำข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าวมาตรวจทาน และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง</p>	
๒	<p>ช่องทางการรายงานผลของจังหวัด (สรุปจำนวนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น)</p> <p>- ช่องทางนี้ เป็นช่องทางที่ใช้รายงานผลร่วมกันทุกจังหวัด โดยให้จังหวัดรายงานผลใน Google Sheets ได้เลย</p> <p>- ห้ามลบ/แก้ไข ในส่วนของจังหวัดอื่น</p> <p>- ให้ตรวจสอบการรายงานผลของ อปท. ตาม ๓ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในส่วนของ อปท.</p> <p>- ให้รายงานจำนวน เฉพาะ “จัดตั้งแล้ว” เท่านั้น</p> <p>- ให้ประสาน ศอ.ปส.จ. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในส่วนของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสาขาจังหวัด อำเภอ และสาขาอื่น ๆ</p> <p>- รายงานภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘</p>	
๓	<p>ช่องทางการรายงานผลของ อปท. (แบบรายงานการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล))</p> <p>- ช่องทางนี้ เป็นช่องทางที่ใช้รายงานผลร่วมกันทุก อปท. โดยให้รายงานผลใน Google Sheets ได้เลย</p> <p>- ห้ามลบ/แก้ไข ในส่วนของ อปท. อื่น</p> <p>- ให้ใส่หมายเลข ๑ ในช่องรายงานผล ช่องใดช่องหนึ่ง เท่านั้น</p> <p>- ความหมายในแต่ละช่องรายงานผล</p> <p>“จัดตั้งแล้ว” คือ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว</p> <p>“ดำเนินการจัดตั้งใหม่ โดยยื่นคำขอจัดตั้งต่อ ผวจ. เพื่ออนุมัติ” คือ ได้ยื่นคำขอจัดตั้งต่อ ผวจ. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>“กรณี ผวจ. ไม่อนุมัติ เนื่องจากไม่มีความพร้อม” คือ ได้ยื่นคำขอจัดตั้งต่อ ผวจ. เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากไม่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>- รายงานภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘</p>	